



# Creative Brief

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม  
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15

## True Young Producer Award 2019

ในหัวข้อ **'Stop Sexual Exploitation :  
หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์'**

**'เพราะเรามันไม่เอง'** คำนี้มักจะเป็นคำที่ตามมาจากความผิดพลาดและการสูญเสียอยู่เสมอ ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ทั้งในสังคมปัจจุบัน ถ้าเป็นเมื่อก่อน การที่จะได้มาซึ่งชื่อเสียงเงินทอง ต้องสร้างกันเป็นเวลานาน สร้างจากการเรียนรู้ จากความอดสาหัส ทนเจ็บเพียร เรียกว่า แลกกันมาด้วยแรงกายแรงใจ แต่สำหรับโลกปัจจุบัน ที่วันนี้เราใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโลกโซเชียล ที่การสื่อสารส่งต่อข้อมูลทำกันได้อย่างรวดเร็ว สร้างคนธรรมดาให้กลายเป็นคนพิเศษในชั่วข้ามคืน และในทางกลับกัน ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคน ๆ หนึ่ง จากชีวิตที่เรียบง่าย กลายเป็นชีวิตที่ยุ่งยาก สูญเสีย ล้มเหลว ภายในเวลาไม่กี่วันก็ เพราะความรู้อาจไม่ถึงการเช่นกัน หรือที่เรามักจะบอกว่า **'เรามันไม่เอง'**

ความสำเร็จที่เกิดจากกลไกของโลกโซเชียล กลายเป็นตัวอย่างสำหรับใคร ๆ หลาก ๆ คนให้ทำตาม ซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไป แต่ในวิธีเหล่านั้น มันเริ่มต้นจากการ Post การ Share จาก First Time สู่ Never Ending ซึ่งอาจเกิดจาก หลอกแลกกล้องถ่ายคลิปเอาไปขาย, ปลอมแปลงโปรไฟล์เพื่อนำไปใช้ในการหลอกลวงทำผิดกฎหมาย, ลวงไปถ่ายคลิปหรือภาพนิ่งแล้วแบล็กเมล์ ฯลฯ ซึ่งจากเหตุการณ์เหล่านี้มันจะกลายเป็นโซ่ล่าม ที่คอยตัดทวงผลประโยชน์จากเราอย่างไม่มีวันสิ้นสุด และขบวนการที่เกิดขึ้นจากกลไกเหล่านี้ เป็นจุดเริ่มต้นของ 'การค้ำนุชย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์'

ภัยที่เกิดขึ้นจากการค้ำนุชย์ ใครที่เคยเจอมาแล้วจะรู้ว่า มันยิ่งกว่าเงา มันทำร้ายไม่ใช่แค่เรา มันทำร้ายคนที่เรารักและรักเรา ทำร้ายทุกคนที่อยู่รอบข้าง ทั้งทางจิตใจและร่างกาย ทำให้คนที่กำลังจะก้าวหน้าไม่ได้ไปต่อ ทำให้คนที่กำลังจะมีชื่อเสียง แต่ชื่อเสียงก่อน ทำให้ความหวังพังทลายแค่เริ่มต้นเพียง **Post** เดียว

วันนี้เรามาช่วยทาคำตอบนั้นกัน เราจะหยุดกลไกชั่วร้ายนี้กัน มาช่วยกันรณรงค์สร้างสรรค์แคมเปญโฆษณา **'Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์'** เพื่อบอกเล่าถึงภัยเหล่านั้น บอกต่อถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากมัน เพื่อเตือนสติให้เห็นผลแห่งการสูญเสีย เพื่อลดจำนวนเหยื่อจากความไม่รู้ บอกเล่าไต่ถามของคุณ ที่มีความยาวไม่เกิน 60 วินาที ร่างไอเดียเตือนใจของคุณให้เป็นที่สะดุดตา จะคิดคนเดียวหรือคิดกันเป็นกลุ่ม 2-3 คนก็ได้ คิดให้ถึงต้นตอ คิดให้มันตราตรึง คิดให้ปัญหานั้นหมดไป ผลงานโดดเด่นกิจกรรมที่ดีที่สุด จะได้รับทุนนำไปผลิตผลงานจริงเป็นภาพยนตร์โฆษณา เพื่อลด เพื่อตัด หยุดภัยคุกคามต่อเนื่องนี้ให้สิ้นไป เรามีรางวัลเกียรติยศสูงสุดคือ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และให้คุณเดินทางไปดูงานโฆษณาระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น

มีไม่ใช่แค่โอกาสที่มาถึงคุณแล้ว **แต่นี้คือเวลาของคุณ** ที่จะต้องมาช่วยกันหยุดมัน! เพื่อให้คนในสังคม คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ฉลาด ดีขึ้น หรือบางครั้งอาจจะหมายถึง คนที่คุณรักและรักคุณฉลาด และดีขึ้น เช่นกัน



true visions true move



วปอ.57



HUG PROJECT

